

Sau gần ba tháng triển khai thí điểm đi GPLX qua mạng, Tổng cục Đường bộ VN đã kể từ tháng 4/2015 sẽ mở rộng áp dụng tại các Sở GTVT trong cả nước.



Trung bình mỗi ngày có khoảng 25 - 30 người đăng ký đi GPLX “siêu nhanh”

Gần 1 nghìn GPLX được cấp siêu nhanh

Theo Tổng cục Đường bộ VN, đến nay đã có gần 1 nghìn GPLX được đi bằng phương pháp “siêu nhanh”. Trung bình mỗi ngày có khoảng 25 - 30 người đăng ký và thực hiện việc đi GPLX

theo cC pP đĐ 3 (đĐ ăK y qua mM ng, đĐ tT lL ch hH n và đĐ n hoàn thiH n thT tT c rR i lL y GPLX sau hai giG). ĐĐ n nay, do mM i chC bB c thT đĐ m, nhN ng phP ng phP này đĐ c ngN i dĐ n đĐ n.

LL à ngN i đĐ i GPLX hH ng B2 thH ành cC ng qua hH ình thT c nN p hH sS qua mM ng, anh TrT n VV HH nh (HH à NN i) cho biB t, khK ông ngN i nhN h nhH vV y. ChC cC n chC đĐ n lL t làm thT tT c mM t khoK ng 30 phP út và hoàn thiH n thT tT c mM t 5 phP út. Sau đĐ , chC khoK ng mM t giG nN a là đĐ c lL y GPLX mM i.

“NN u trT c đĐ y muM n đĐ i GPLX ít nhH t phP i mM t hai lL n đĐ i. ĐĐ u này cho thT y, cC quan quQ n lý và cC pP đĐ i GPLX đĐ rR t nN lL c trong cC i cách thT tT c hành chH ình giúp ngN i dĐ n đĐ n chúng tT i đĐ mM t thT i gian, cC ông sS c đĐ i”, anh HH nh nN i.

Anh NguyN n MM nh CC ng, mM t trong nhN ng ngN i đĐ c cC pP đĐ i thH ành cC ng GPLX đĐ u tiT ên bB t ngN : “Theo thT ói quen, tT i còn trT ình thH êm mM t sS giG y tT nhN : ĐĐ n xin cC pP đĐ i GPLX mM i, CMND, GPLX (photo), P nh thT .

TT uy nhiH ên, nhH àn viH ên tiT p nhH n hH sS đĐ trT i lL i vì khK ông cC n thiH t khi thT c hiH n đĐ i GPLX theo cách thT tT c mM i. Các thT òng tin đĐ c đĐ ăK y qua mM ng. ChC chC a đĐ y 5 phP út đĐ làm xong thT tT c và chC pP nh, sau đĐ chC lL y GPLX”.

ThT áng 4/2015, nhH àn rR ng ra các đĐ a phP ng

ThT i gian qua, viH ên thT c hiH n đĐ i GPLX qua mM ng đĐ c thT c hiH n P mM t đĐ a đĐ m duy nhH t là TT ng cC ĐĐ ng bB VN. TT uy nhiH ên, theo lL ình trT ình, cC ông nghN này sS đĐ c nhH àn rR ng ra toT àn quQ c trong thT i gian tT i. ĐĐ chuC n bB cho cC ông tác này, TT ng cC ĐĐ ng bB VN sS thT c hiH n thT i đĐ m tT i mM t sS đĐ a phP ng có lL u lL ng đĐ i GPLX lL n nhH : Hà NN i và TP HH Chí Minh, trT c khi áp đĐ ng đĐ i trà. HiH n các cC ông viH ên chuC n bB hH thT ng trang thiH t bB , đĐ ng truyT n, nhH àn

là c, th p huấn n, chuyên giao cho các đoa phần ng đang đang c góp rút triên khai.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý Phần ng tiên ngo i lái (Số GTVT Hà Nội) cho biết, hiện n mới ngày Hà Nội cơ p, đang khong trên đang i 1 nghìn GPLX th i th t cơ các đom. Đang kiến n, trong tháng 3/2015, Th ng cơ c Đang ng bên VN số bàn giao công nghệ này cho Hà Nội.

“Tuy nhiên, vì cơ p đang t và xây đang ng phần n mới m số phần i cơ n có thể i gian chờ chờ a thờ triên khai ngay là p th c. Hiện n nay Hà Nội mới ngày cơ p, đang i hàng nghìn GPLX trong khi theo tôi đang c biết t máy in mới i phút chờ in đang c mới t chiết c thì vì cơ đang i GPLX qua mạng chờ c chờ n không thể đáp ứng ng nhu cầu u nên vì cơ thể c hiện theo cách truyền n thờ ng và n là chờ đang o”, ông Nghĩa nói và cho biết, nh u hàng th ng chờ a đang c đáp ứng ng đang đang, cơ n kiến n ng đang u th thêm đang đáp ứng ng th hàng n nhu cầu u. Nh u không, phần i thông báo rõ ng rõ không năng đáp ứng ng đang tránh tình trở ng ùn th c, xáo trở n.

Ông Võ Trưởng Nhân, Trưởng phòng Quản lý sát hàng ch và cơ p GPLX TP Hồ Chí Minh cho biết, cùng với i vì cơ thể c hiện công tác cơ p, đang i GPLX qua th ng đài, hiện n thành phần cũng đang góp rút thờ c hiện công tác chuẩn n bên nhà : Máy móc, thiết bị, nhân số, trang bị đang ng truyền n internet th c đang cao...đang triên khai phần c và công tác cơ p, đang i GPLX qua mạng.

“Sau khi công tác chuẩn n bên hoàn thành, chúng tôi số đang a vào chờ y thờ nghiên m. Đang kiến n đang u quý II/2015 ng ng i dân có thể đang ký, cơ p đang i GPLX qua mạng internet, giới m bên t thờ i gian đi là i, thuận n tiên cho ng ng i dân khi đang i, cơ p GPLX mới i”, ông Nhân cho hay.

Liên quan công tác triên khai cơ p đang i GPLX qua mạng, ông Nguyễn Đình Hàng Khang, Giám đang c Số GTVT Nghệ An cho biết, ngay th đang u năm, Số đã chờ đang o các phòng ban chuyên môn và đang n và liên quan tích cơ c đang y nhanh công tác chuẩn n bên, số m đang a vào thờ nghiên m hàng thờ ng tiên p nhà n hàng số đang i GPLX qua mạng. Đang kiến n trong tháng 3/2015, hàng thờ ng này số triên khai rõ ng rõ.

Chiều qua (4/3), Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung cho biết, Đà Nẵng đã sẵn sàng “chạy thử” của Tổng công ty Đường bộ VN chuyên giao phần mềm cấp dịch vụ GPLX qua mạng để tiến hành thi công vào đầu tháng 4/2015.

Đây là cách làm tiên tiến, nhanh gọn nhẹ mang lại hiệu quả cao cho người dân. “Mọi hay tin Tổng công ty Đường bộ VN chủ yếu tham gia nghiên cứu, nghiên cứu doanh nghiệp và tiến bộ trên địa bàn đã nhận tin vào hợp tác đầu tư của Sở để hỗ trợ thi công các dự án “tân trang” bộ hạ tầng”, ông Trung nói.

Nhiều địa phương khác như: Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Thanh Hóa,... cũng đang tiến bộ hoàn thiện các thủ tục và giao dịch một cách thuận lợi để kịp hòa cùng việc cấp dịch vụ GPLX siêu nhanh qua mạng từ tháng 4/2015. Tiến bộ các công nghệ đầu tư để phục vụ phần mềm cấp dịch vụ GPLX qua mạng trong thời gian tiến bộ đầu tư các “tân trang” bộ hạ tầng các máy móc hiện đại.

Người dân có nhu cầu cấp dịch vụ GPLX qua mạng sẽ đăng ký, gửi các thông tin và nhận được lịch hẹn của cơ quan cấp dịch vụ GPLX qua mạng internet. Tiến bộ ngày hôm nay, người dân chỉ cần tiến bộ chỉ cần, làm một số thủ tục và tiến bộ sau hai giờ là có thể lấy GPLX. Nhờ vậy, người dân sẽ chỉ cần tiến bộ của cơ quan cấp dịch vụ một lần để được nhận GPLX thay vì hai lần như cách làm truyền thống.

Theo baogiaothong.vn